



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
ที่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ จะมีการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีคัดเลือก ซึ่งสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัท ห้าง ร้าน ที่เชื่อถือได้และได้รับพัสดุที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของบุคลากรของสำนักงาน ดังนั้น การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ จึงไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการแต่อย่างใด

สำหรับในการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจะพบปัญหาของโรงเรียนคือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุบ่อยครั้ง และปัญหาการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้บางโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในโรงเรียนนั้น ๆ ไม่ได้ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง จึงไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เพราะว่าเป็นระบบที่มียุ่งยากและซับซ้อน แม้ว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ จะจัดอบรมให้แล้ว จัดทำคู่มือให้แล้ว แต่ยังมีโรงเรียนบางส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการเองที่โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมักจะได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และจัดจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการให้คำแนะนำสำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้เองที่โรงเรียน โดยทางเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานฯ จะทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงให้กับโรงเรียนดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการเบิกจ่าย-จ่าย เงินงบประมาณได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ส่วนราชการกำหนด และเมื่อโรงเรียนใดที่ได้รับงบประมาณรายการงบลงทุน เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้าง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ จะดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวมาร่วมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา สมบุตร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายชาญชัย ทองแสน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์